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ประเมินผลในภาพรวมของการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุพืชแหงชาติครั้งที่ 7 

ระหวางวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2553 

ณ โรงแรมทอปแลนด พลาซา จ.พิษณุโลก 

 
จํานวนผูเขารวมประชุมลงทะเบียนทั้งหมด  134 คน 

มีผูสงคืนแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งหมด  42 คน 

คิดเปนรอยละ 31.3 

เปนเพศหญิงรอยละ    52.4 

เปนเพศชายรอยละ   42.8 

ไมระบุเพศรอยละ     4.8 

 

เปนผูนําเสนอผลงานวิจัยรอยละ  21.4 

เปนผูรวมประชุมรอยละ   76.2 

ไมระบุรอยละ   2.4 

 

รายการประเมินความคิดเห็น 
 

1 = ทานไดรับประโยชนจากการประชุมวิชาการคร้ังนี ้

2 = ทานพึงพอใจในภาพรวมตอการบรรยาย/การเสวนาทางวิชาการ 

3 = ทานพึงพอใจในภาพรวมตอการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 

4 = ทานพึงพอใจในภาพรวมตอการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร 

5 = ทานพึงพอใจในภาพรวมตอนิทรรศการ 

6 = ทานพึงพอใจในภาพรวมตอการประชุม 

7 = การจัดประชุมประสบความสําเร็จในภาพรวม 

8 = ทานจะเขารวมประชุมในคร้ังตอไปที่จังหวัดอุบลราชธาน ี

9 = การแนะนําการประชุมนี้แกเพื่อนรวมงานและผูสนใจอ่ืน  ๆ

10 = การประชุมวิชาการคร้ังนี้บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

 
ระดับการประเมิน 4 ระดับ 

 

1 = เห็นดวยอยางยิ่ง 

2 = คอนขางเห็นดวย 

3 = คอนขางไมเห็นดวย 

4 = ไมเห็นดวย 
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ผลการประเมิน 
 

     
 

ผูเขาประชุมแสดงความคิดเห็นในระดับ  “เห็นดวยอยางยิ่ง ” คิดเปนรอยละ 26.2-40.5 

ในทุกประเด็นที่สอบถาม โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับ (1) 

และการเขารวมประชุมคร้ังตอไปที่จังหวัดอุบลราชธานี (8) รอยละ 40.5 เห็นดวยอยางยิ่ง 

แตความพอใจในภาพรวมตอการบรรยาย/การเสวนาวิชาการ (2) มีเพียงรอยละ 26.2 เทานั้น 
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รายการประเมิน

รอยละของผูแสดงความคิดเห็นในระดับ 
"เห็นดวยอยางยิ่ง"

 
 

เมื่อพิจารณาในระดับความคิดเห็น “คอนขางเห็นดวย ” 

ผูเขาประชุมสวนใหญคอนขางเห็นดวยในทุกประเด็นที่สอบถาม (รอยละ 50.0-69.0) และพบวา 

ค อนขางเห็นดวยมากที่สุด ( รอยละ 69.0) 

ในประเด็นความพอใจในภาพรวมตอการบรรยาย /การเสวนาวิชาการ (2) ตามดวย (รอยละ 66.7) 

ในประเด็นของการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว (10) 
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รายการประเมิน

รอยละของผูแสดงความคิดเห็นในระดับ
 "คอนขางเห็นดวย"

 
รอยละ 12 ของผูแสดงความคิดเห็นในระดับ “คอนขางไมเห็นดวย” ซึ่งเปนจํานวนสูงสุด 

คือประเด็นความพึงพอใจในภาพรวมของการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย สวนประเด็นอ่ืนๆ 

มีผูแสดงความคิดเห็นในระดับตํ่ากวารอยละ 10 
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รายการประเมิน

รอยละของผูแสดงความคิดเห็นในระดับ 
"คอนขางไมเห็นดวย"

 
 

กลาวโดยสรุป  ผูเขาประชุมมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการประชุม 

โดยเชื่อวาไดรับประโยชนจากการประชุมคร้ังนี้ 

และยินดีที่จะเขารวมประชุมคร้ั งตอไปที่จังหวัดอุบลราชธานี 

แมวาจะมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการบรรยาย /การเสวนาวิชาการ ในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ตํ่า 

แตผูเขาประชุมสวนใหญก็ แสดงใหเห็นวา คอนขางเห็นดวยมากที่สุด ส่ิงที่นาพิจารณาคือ 

ความพึงพอใจในภาพรวมตอการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย แม วาสวนใหญจะคอนขางเห็นดวย 

แตก็มีผูแสดงความคิดเห็นในระดับ “คอนขางไมเห็นดวย” ในจํานวนที่สูงสุดเมื่อเทียบกับประเด็นอ่ืนๆ 

 
ขอเสนอแนะจากผูเขาประชุม 

การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย 
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• การคัดเลือกผลงานการนําเสนอภาคบรรยายควรมีคณะกรรมการพิจารณาใหมีความเกี่ยวของกั

บเมล็ดพันธุมากกวานี้ 

• การนําเสนอผลงานสวนใหญเปนของนักศึกษา  

ทําใหการนําเสนอไมเขาถึงวัตถุประสงคและผลที่จะนําไปใชได จึงควรให อ .ที่ปรึกษา  

สรุปประมาณ 5 นาที หลังนักศึกษานําเสนอกอนหรือหลัง นศ. 

• นาจะเพิ่มเวลาและจํานวนเร่ืองของผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโป สเตอร  

และการนําเสนอผลงานภาคบรรยายควรแบงใหเทาๆ กันทั้ง 2 

วันหรือบรรยายใหหมดภายในวันเดียว 

• เร่ืองที่นําเสนอบางเร่ืองไมนาสนใจหรือเปนเร่ืองที่มีการศึกษาไวแลวและเร่ืองที่นํามาเสนอควรห

ลากหลาย เชนมีทั้งพืชไร พืชสวน พืชผัก 

• ขอใหมีหนวยงานที่เกี่ยวของกับ Seed เสนอผลงานใหหลากหลายมากกวานี้ 

• ผลงานวิจัยกอนนําเสนอควรใหคณะผูรูตรวจพิจารณากอนดวยใหมีความถูกตองแมนยําระดับห

นึ่งตามมาตรฐาน 

• ความหลากหลายของหัวขอการนําเสนอยังมุงเนนไปเพียงเมล็ดพันธุกลุมพืชไร  

สวนเมล็ดพันธุกลุมอ่ืนๆ มีการหยิบยกข้ึนมานอย แมวามูลคายังไมสูงมาก  

แตการพัฒนาเทคโนโลยีในทางภาคเอกชนมันกาวนําไปมากโดยเฉพาะบริษัทตางชาติ 

• ภาคบรรยายควรมีการกล่ันกรองเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการผลิตเมล็ดพันธุมาบรรยายใหมากกวา

นี้ 

เร่ืองเสนอในภาคโปสเตอรหลายเร่ืองควรนํามาเปนภาคบรรยายและนําเร่ืองในภาคบรรยายที่มี

ความเกี่ยวของกับเมล็ดพันธุนอยกวาไปอยูภาคโปสเตอร 

ภาคโปสเตอร 

• การนําเสนอโปสเตอร อยูชิดกันเกินไป  

ทําใหผูสนใจเดินดูไมสะดวกและขนาดโปสเตอรก็ไมเทากัน 

• ภาคโปสเตอรควรมีราง  paper แจก (เย็บเลม ) ดวย เพราะเขาไมได present 

เราควรไดรายละเอียดของเขาในที่ประชุม สวนภาคนําเสนอเขาไดนําเสนอก็พอไดขอมูล  

ความจริงก็ควรมีราง paper ทุก paper มิฉะนั้น proceedings ตองเสร็จใน 2 เดือน 

ศึกษาดูงาน 

• สถานที่ดูงานมีความนาสนใจแตเนื้อหาบรรยายในบางสวนควรมุงเนนไปในเร่ื องเมล็ดพันธุ  

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของทั้งแนวทางการทําวิจัยในอนาคตเปนตน 

• การดูงานนาจะมีการคัดเลือกสถานที่ดูงานหลายแหงแลวใหกรรมการคัดเลือกอีกคร้ังวานาสน

ใจและใหประโยชน 
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• การศึกษาดูงานชวงเชาดี  แตในชวงบายตองปรับปรุง ทั้งสภาพแวดลอมของหองประชุม  

ลําดับการนําเสนอจะเห็นวาไดผลประโยชนตอผูเขารวมในระหวางการแลกเปล่ียนเรียนรูตอนท

าย 

เอกสาร 

• นาจะมีเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายเมล็ดพันธุมาใหกับผูเขารวมประชุม  

เนื่องจากเห็นวายังไมคอยเขาใจในเร่ืองกฎหมายจากการที่คุยกันในที่ประชุม 

• ผลงานวิจัยที่ลงใน  Proceedings มีรูปแบบไมเหมือนกันเลย บางเร่ืองมีเร่ืองเต็ม  

บางเร่ืองมีบทคัดยอภาษาไทยอยางเดียว 

บทความ/บรรยายพิเศษ 

• บทความพิเศษ /การบรรยายพิเศษ  ผูจัดนาจะทําเอกสาร /หรือ CD ให 

โดยใหผูประสงคตองการเสนอความจํานงไดรับไปเลย 

• การกําหนดหัวขอการบรรยายหรือทัศนศึกษาดูงานหรื อลําดับการประชุม  

ควรจะมีความชัดเจนมากกวานี้  

เนื่องจากเมื่อมีการปรับเปล่ียนทําใหผูต้ังใจเขามาฟงในส่ิงที่สนใจรูสึกผิดหวังกับการปรับเปล่ียน 

• การจัดหัวขอการประชุมควรจะมีแนวทางที่เปนประโยชนในการตอยอไดทั้งทางรัฐและเอกชน  

การผลักดันใหธุรกิจเมล็ดพันธุของไ ทยมีการขับเคล่ือนมากข้ึน  

หากหวังจากการดําเนินงานจากทางรัฐฝายเดียวคงเปนไปไดชาและไมทันกับยุคสมัยนี้ 

• การกําหนดเวลาผูบรรยายควรมีการจัดการใหเหมาะสมกับความสําคัญของเนื้อหาและประโยช

นอยางแทจริง 

• นาจะมีผูทรงคุณวุฒิและประสบผลสําเร็จในดานการผลิตมานําเสนอใหเห็นภาพการใชเมล็ดพัน

ธุดวย เชนเกษตรกรในพื้นที่ 

สําหรับสมาคมฯ 

• อยากใหสมาคมเมล็ดพันธุมีบทบาทตอสาธารณชนมากข้ึนทั้งดานการกระจายความรูออกไปสู

ถึงมือเกษตรกร รวมถึงบทบาททางดานกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ 

• สมาคมควรมีสวนรวมดาน  R & D กับภาครัฐ และหนวยงานอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวของในการต้ังประเด็นปญหาที่ตองเรงรัดแกไขใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  เชน 

ผลกระทบตอภาวะโลกรอนตอการผลิตพืชอาหาร ( เปนเมล็ดพันธุ ) 

โดยสมาคมจะใหการสนับสนุนในดานใดดานหนึ่งหรือทั้ง 2 ดาน (financial & technical 

support) 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

• อยากจะใหมีการทําใหผูเขารวมประชุมรูจักกันมากข้ึนนอกเหนือจากเขารวมประชุมแลวสามาร

ถติดตอกันหลังจากเสร็จส้ินการประชุม 
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• ควรจัดที ่กทม บาง 

• วันแรกโปรแกรมแนนมากเกินไป 

• ผูเขารวมสัมมนาที่อยูดานขางจะมองไมเห็นจอภาพบางสวน 

• เคร่ือง LCD ไมชัดสีทึบไป อาจเปนชนิด คุณภาพตํ่าหรือไมมีการปรับใหเหมาะสม ซึ่ง LCD 

เปนส่ือหลักของการสัมมนา ควรมีคุณภาพสูงสุด 

• การประชาสัมพันธยังทํานอยมากกอนการประชุม  

ควรทําการประชาสัมพันธลวงหนาใหมากกวานี้  เพราะมีประชาสัมพันธแตเฉพาะในกลุมเล็กๆ 

เทานั้น บริษัทเอกชนอีกมากยังไมไดรับขอมูลประชาสัมพันธเทาที่ควร 

คําชม 

• คุณมนทนา รุจิระศักด์ิ ม.ราชมงคลศรีวิชัยบรรยายไดดีมาก 

• คุณพาโชค พงษพาณิชย บ.แปซิฟค บรรยายไดดีมาก เวทีหนาควรเชิญอีก 

 

 
 


